

“โฟโต้บางกอก 2018” สุดคึกคัก ชูกรุงเทพฯ เป็น ศูนย์กลางเอเชียสาขาภาพถ่ายร่วมสมัย



“โฟโต้บางกอก 2018” สุดคึกคัก ชูกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางเอเชียสาขาภาพถ่ายร่วมสมัย เปิดตัวต้นกรกฎาคมนี้ ศิลปินช่างภาพจากทั่วโลกบินร่วมงาน พร้อมภาพถ่าย “เอ็กซ์คลูซีฟ”

ผศ. ปวีตร มหาสารินันท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือ BACC ในฐานะผู้อำนวยการ เทศกาลโฟโต้บางกอก (PhotoBangkok) เปิดเผยถึงเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 9 กันยายน นี้ที่ BACC และแกลเลอรีแสดงงานศิลปะอีก 29 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ว่าขณะนี้ก็มีศิลปินช่างภาพชั้นนำจากทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบรับเข้าร่วมงานแล้วกว่า 50 คน

“ผมเชื่อว่าโฟโต้บางกอก 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไร จะสร้างบรรยากาศตื่นตัวให้แก่สังคมในแง่ของการ ชมนงานศิลปะภาพถ่าย รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพมาสู่ประเทศไทย อันจะส่งผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาเมือง การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะภาพถ่าย และช่วยสร้างจุดเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ระหว่างคนในสังคมซึ่งสามารถส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง” ผศ.ปวีตรกล่าว

ทางด้านนายปิยทัต เหมทัต ผู้อำนวยการศิลปะ เทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 กล่าวว่าเทศกาลนี้มีกำหนดจัดขึ้นทุก 3 ปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2015 หรือ พ.ศ. 2558 ด้วยความร่วมมือของผู้สนใจศิลปะภาพถ่ายจากหลายองค์กร เช่น สถาบันการศึกษา แกลอรี ศิลปิน ภัณฑารักษ์ ดีไซน์เนอร์ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพถ่าย อาทิ กล้องฟิล์ม และดิจิทัลเทคโนโลยี

“เจตนาหลักของเรา คือเปิดพื้นที่ให้ศิลปินช่างภาพของไทยและทวีปเอเชียได้ร่วมแสดงผลงาน ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะภาพถ่าย ทั้งแลกเปลี่ยนกันเองและแลกเปลี่ยนกับศิลปินระดับโลก จากภูมิภาคอื่น เพื่อนำความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพไปช่วยยกระดับสังคมในอนาคตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น

“เทศกาลนี้จะช่วยชูความพร้อมของกรุงเทพฯ ในการเป็นศูนย์กลางของเอเชีย ที่มีความสามารถจัดงานด้านทัศนศิลป์สาขาภาพถ่ายร่วมสมัย ให้เป็นที่รู้จักระดับโลก และกระตุ้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศิลปะภาพถ่ายในประเทศไทยให้ตื่นตัว เพื่อยกระดับคุณภาพของศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักในสาขานี้ เพื่อผลิตผลงานที่สามารถนำไปแข่งขันและจัดแสดงในระดับนานาชาติ” นายปิยทัตกล่าว

นายปิยทัตเผยว่า ขณะนี้มีศิลปินช่างภาพ ภัณฑารักษ์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพถ่ายของไทยและระดับโลกกว่า 200 คนตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว อาทิ คริสตินา เดอ มิเดิล, คริสโตเฟอร์, ยูมิ โกะโตะ, ดร. เตยงาม คุปตะบุตร และอังกี ปูร์บันโน

สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ได้แก่การแสดงภาพถ่าย “เอ็กซ์คลูซิฟ” ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนของศิลปินช่างภาพชาวไทยและนานาชาติ โดยเน้นนิทรรศการภาพถ่ายอาเซียนจากศิลปินอาเซียนกว่า 35 คน และนิทรรศการภาพถ่ายคลื่นลูกใหม่ของช่างภาพไทย

นอกจากนั้น ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องศิลปะภาพถ่ายระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินต่างประเทศ, พอร์ทัลโอ รีวิว, งานศิลปะโครงสร้าง, นิทรรศการภาพถ่าย, นิทรรศการหนังสือภาพ, การประกวดและนิทรรศการภาพถ่ายจากสมาร์ตโฟน “Beautiful Bangkok”, และ กิจกรรมพิเศษ “PhotoNight” ชวนชมภาพถ่ายตลอดคืนในแกลเลอรี 29 แห่ง

รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่การจัดกิจกรรมตลอดเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 ติดตามได้ที่ www.photobangkokfestival.com หรือดาวน์โหลดแอป PhotoBangkok จากแอปสโตร์และกูเกิลเพลย์ หรือโทรฯ 02-663-0809 ในช่วงเวลา 10.00-17.00 น.

.....